

Số: /BC-UBND

Cẩm Lạc, ngày 05 tháng 01 năm 2024

## BÁO CÁO

### Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Năm 2023, công tác chỉ đạo điều hành của UBND xã được triển khai trong điều kiện tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, các hoạt động phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh có nhiều thuận lợi, các hoạt động VHXXH diễn ra sôi động, đời sống nhân dân ngày một nâng cao. Công tác xây dựng duy trì xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu được các ban, ngành quan tâm, chỉ đạo, cùng sự đồng lòng của nhân dân đồng tình hưởng ứng. Việc thực hiện cải cách hành chính, chính quyền điện tử, chuyển đổi số tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi vẫn còn những khó khăn, giá nguyên liệu đầu vào trong sản xuất nông nghiệp vẫn duy trì ở mức cao; giá nông sản đặc biệt là lĩnh vực chăn nuôi xuống thấp; dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi bùng phát trở lại; Công tác bồi thương, giải phóng mặt bằng dự án đường bộ Cao tốc Bắc Nam đoạn chạy qua địa bàn còn nhiều khó khăn; mất nhiều thời gian nên chi phối sự điều hành chỉ đạo... Song được sự quan tâm của Huyện Ủy - UBND huyện, sự lãnh đạo trực tiếp của Ban chấp hành đảng bộ xã, sự phối hợp của MTTQ, các đoàn thể nhân dân, sự chỉ đạo điều hành linh hoạt của UBND xã, sự cố gắng nỗ lực của toàn thể nhân dân, kinh tế xã hội của địa phương năm 2023 đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra, thể hiện qua các nội dung trọng tâm cụ thể như sau:

#### **I. CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THEO QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA UBND XÃ.**

##### **1. Chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, của đảng ủy, HĐND xã về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.**

Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của huyện ủy, HĐND, UBND huyện; của Đảng ủy, HĐND xã đã được UBND xã đã chủ động triển khai đầy đủ và kịp thời; trong quá trình thực hiện UBND xã đã tranh thủ sự chỉ đạo của các phòng, ban chuyên môn của huyện.

Chuẩn bị các nội dung báo cáo phục vụ các chương trình làm việc của Đảng ủy, phục vụ các kỳ họp, các cuộc giám sát của HĐND xã, Thường trực HĐND, các ban của HĐND xã được thực hiện nghiêm túc; chế độ thông tin, báo cáo với các cơ quan chuyên môn của UBND huyện được thực hiện đầy đủ.

Trên cơ sở các chủ trương, Nghị quyết của Tỉnh, của Huyện, của Đảng ủy, HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QPAN, UBND xã đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các đơn vị, các thôn quán triệt và thực hiện một cách

nghiêm túc, đồng bộ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đã xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành cụ thể trên từng lĩnh vực.

Hàng tháng, UBND xã tổ chức họp, đánh giá kết quả, tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, đánh giá những khó khăn, hạn chế, từ đó đề ra giải pháp tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, cơ quan đơn vị tháo gỡ khó khăn để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

UBND xã luôn chủ động tham mưu cho Đảng ủy và thực hiện các nội dung theo Chương trình công tác đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ đã đặt ra.

## **2. Về thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của luật chính quyền địa phương, Quy chế làm việc của UBND xã.**

Căn cứ quy chế làm việc nhiệm kỳ 2021 – 2026 và thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác trong năm. UBND xã đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các thôn triển khai thực hiện theo đúng nội dung, chương trình công tác của UBND; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện đã được tháo gỡ kịp thời. Với chức năng nhiệm vụ thẩm quyền, các đơn vị, các bộ phận chuyên môn đã triển khai thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã trong năm 2023.

Với trách nhiệm là người đứng đầu và phụ trách các bộ phận chuyên môn, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các thành viên UBND xã quan tâm kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao của các bộ phận chuyên môn dưới sự chỉ đạo của TT Đảng ủy, UBND xã đã thực hiện nghiêm túc việc tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với người dân theo quy định. Hàng tháng phân công lãnh đạo UBND xã trực tiếp tiếp công dân theo quy định, thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền.

Trong hoạt động điều hành UBND xã đã phân công cho Chủ tịch và Phó Chủ tịch, các thành viên UBND xã trực tiếp chỉ đạo, điều hành từng lĩnh vực cụ thể, trên cơ sở bám sát các chỉ tiêu KT-XH, QPAN được giao để triển khai thực hiện.

Việc tiếp nhận, xử lý, thực hiện và ban hành các văn bản chỉ đạo của UBND xã triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, ANQP tại địa phương đã được UBND xã thực hiện nghiêm túc, từ khi thực hiện việc tiếp nhận văn bản đến bằng hộp thư điện tử qua phần mềm TD office.

Năm UBND xã đã chỉ đạo xây dựng, ban hành 772 văn bản, trong đó có 162 Quyết định, 82 Kế hoạch, 50 Báo cáo, 105 Tờ trình, 323 văn bản hành chính khác để trực tiếp triển khai, điều hành các công việc cụ thể của địa phương; Tiếp nhận và giải quyết 1.610 hồ sơ của tổ chức và công dân thông qua bộ phận “Một cửa”.

## **II. CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KT-XH; Củng cố QP-AN; XÂY DỰNG, Củng cố CHÍNH QUYỀN VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH.**

### **1. Chỉ đạo, điều hành về phát triển kinh tế.**

Thực hiện nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2023, UBND xã đã tập trung chỉ đạo, điều hành lĩnh vực phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Tổng thu 11 tháng năm 2023 đạt: 8.342.584.305 đồng ; đạt 71,09% so với dự toán.

Trong đó: Thu tại địa bàn bằng 1.433.795.459 đồng, đạt 21,58% so với dự toán; Thu chuyển nguồn từ năm 2022 sang 620.776.846 đồng; Thu bổ sung từ cấp trên 6.288.012.000 đồng.

Nguyên nhân của thu tại địa bàn đạt tỉ lệ thấp do trong năm chưa tiến hành đấu giá đất ở, trong khi tiền cấp quyền sử dụng đất chiếm tỉ lệ lớn trong tổng giao thu đầu năm.

Tổng chi 11 tháng năm 2023 đạt: 7.920.650.000 đồng. Đạt 67,7% Dự toán. Trong đó:

Chi đầu tư phát triển 140.000.000 đồng. Chi thường xuyên 7.780.650.000 đồng

***a. Về sản xuất nông nghiệp và thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới:***

Diện tích lúa: 1.030ha năng suất 56 tạ, sản lượng 5.768 tấn (Diện tích giảm 14ha do thu hồi thực hiện dự án đường bộ cao tốc bắc nam). Sản xuất các loại cây trồng khác cơ bản đạt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra

Tiếp tục triển khai Đề án chuyển đổi đất lần 3 giai đoạn 2022-2025 được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, năm 2023 tiến hành ở 2 thôn Quang Trung 2 và Yên Lạc với tổng diện tích 45ha đến nay đã hoàn thành việc giao ruộng cho nhân dân.

Tăng cường chỉ đạo củng cố, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX ổi và dịch vụ nông nghiệp Đình Phùng, mở rộng liên kết sản xuất theo hình thức chuỗi liên kết từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

Thành lập 2 tổ công tác chỉ đạo xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tại Hoa Thám và Hưng Đạo, phát động 2 đợt cao điểm xây dựng NTM với thời gian 4 tháng.

Tập trung chỉ đạo để nâng cao các tiêu chí đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; xây dựng khung kế hoạch thực hiện một cách bài bản, khoa học.

Hoàn thành 100% chỉ tiêu làm đường giao thông, rãnh thoát nước, xây mới 487 công trình xử lý rác hữu cơ tại các thôn; có 3 thôn chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa, gồm Đình Phùng, Yên Lạc, Hoa Thám; hai thôn cải tạo nâng cấp khu thể thao; các hoạt động xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, có chiều sâu.

***b. Về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại.***

Quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất CN-TTCN lĩnh vực xây dựng và ngành dịch vụ trên địa bàn, đặc biệt là trung tâm thương mại chợ biên; luôn tạo cơ chế chính sách thuận lợi cho nhân dân tiếp cận các nguồn vốn vay, các chương trình hỗ trợ của Nhà nước để đầu tư phát triển các ngành nghề dịch vụ và phát triển mở rộng tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ.

Tuyên truyền, vận động con em trong độ tuổi tham gia xuất khẩu lao động; phối hợp tổ chức các chương trình giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động. Toàn xã có 1475 lao động đang làm việc ổn định tại các công ty, xí nghiệp trong nước, có 392 lao động xuất khẩu nước ngoài.

***c. Về lĩnh vực đầu tư công:***

Công tác đầu tư công được triển khai đúng quy định theo Luật đầu tư công năm 2019. Trong năm, đã triển khai đầu tư xây dựng tu sửa nhà giao dịch một cửa; tu sửa chuyển trụ sở Công an xã về thôn Trần Phú; làm quy trình đấu thầu thi công vỉa hè đường Trung Lạc, nâng cấp khuôn viên đền thờ Lê Phúc Nhạc. Cho thiết kế và phân bổ nguồn đầu tư để sửa chữa nhà Học 2 tầng trường THCS Minh Lạc kết hợp với mương thoát nước và hàng rào.

#### ***d. Quản lý đất đai, bồi thường GPMB***

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường đã được UBND xã luôn quan tâm chỉ đạo; Hoàn thiện hồ sơ xác nhận nguồn gốc đất đai đối với các hộ sử dụng đất lâm nghiệp tại Động mò để cung cấp mô đất cho dự án.

- Triển khai rà soát các thửa đất ở chưa được cấp giấy chứng nhận và các thửa đất ở sử dụng trước ngày 18/12/1980 đã được cấp GCN nhưng chưa công nhận lại đất ở: Tổng 173 hộ chưa công nhận lại đất ở có nguồn gốc trước 18/12/1980 và 47 trường hợp chưa được cấp GCN QSD đất. Tiếp nhận và giải quyết 19 hồ sơ đề nghị cấp giấy CN quyền sử dụng đất lần đầu, 20 hồ sơ đề nghị cấp đổi đất trước 1980.

- Hoàn thiện công tác bồi thường GPMB, thu hồi đất đối với 21 lô đất Hoàn thiện quy trình xây dựng giá và tổ chức đấu giá đối với 15 lô đất tại vùng QH đất ở dân cư dọc trục đường chính thôn Yên Lạc.

Phần lớn thời gian năm 2023 là dành cho công tác GPMB dự án đường bộ Cao tốc Bắc Nam, kết quả đến nay như sau:

+ Đất nông nghiệp: Tổng số hộ bị ảnh hưởng 166 hộ, đã phê duyệt kinh phí bồi thường 166/166 hộ với tổng diện tích 17,9 ha đã tiến hành chi trả 163/166 hộ.( Trong đó đất trồng lúa 14ha )

+ Đất ở dân cư: Tổng số hộ bị ảnh hưởng là 97 hộ với tổng diện tích là 4,6 ha, đã phê duyệt kinh phí bồi thường 92/97 hộ, đã hoàn thành việc chi trả đối với 76/92 hộ gia đình, cá nhân.

+ Tái định cư: Hoàn thành công tác GPMB đối với 3 khu tái định cư gồm Hà Văn, Lạc Thọ, Hưng Đạo đến nay đã tiến hành áp giá chi trả đối với 42 hộ gia đình với tổng diện tích 2.0082,1 m<sup>2</sup>.

+ Mò mả: Tổng số số mả bị ảnh hưởng GPMB dự án: 74 ngôi mộ, trong đó: Số mồ mả có chủ: 16 mộ; Số mồ mả vô chủ: 58 mộ; đến nay đã hoàn thiện việc cất bốc di dời đối với 74 ngôi mộ.

Đến nay, trên địa bàn có 21 hộ chưa nhận tiền; trong đó đất nông nghiệp có 3 trường hợp; đất ở có 18 trường hợp ( Có 5 trường hợp chưa phê duyệt; 1 trường hợp đang giải quyết tranh chấp; số hộ đã phê duyệt chưa nhận 12 hộ )

#### **2. Chỉ đạo, điều hành phát triển văn hóa - xã hội.**

\* Luôn quan tâm chú trọng chỉ đạo đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học của các nhà trường, công tác phổ cập

giáo dục xóa mù chữ trên địa bàn, chỉ đạo việc xây dựng xã hội học tập và phong trào học tập suốt đời ở các mô hình tại địa phương được thực hiện có hiệu quả. Việc duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí trường học đạt chuẩn quốc gia theo đánh giá chuẩn ở các mức độ, đến nay cả 3 trường đều đạt chuẩn quốc gia trong đó trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, trường Mần non sẽ phấn đấu xây dựng đạt chuẩn mức 2 vào năm 2024.

Thực hiện quy chế dân chủ và các văn bản quy định về thu, quản lý và sử dụng các khoản thu trong các nhà trường được duy trì. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hội khuyến học xã duy trì, quản lý, sử dụng quỹ khuyến học khuyến tài tại địa phương.

\* Duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí Quốc gia về y tế; chỉ đạo trạm y tế chú trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, phối hợp quản lý chặt chẽ hoạt động hành nghề y dược tư nhân, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.

\* Tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia BHYT, BHXH tự nguyện; Năm 2023 đã vận động thêm được 65 người tham gia BHXH.

\* Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao trên địa bàn được duy trì thực hiện; tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đến với nhân dân trong xã.

\* Việc thực hiện giải quyết các chế độ chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được đảm bảo; công tác nhân đạo, từ thiện, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn được thực hiện có hiệu quả. Các chính sách đối với người nghèo và công tác giảm nghèo bền vững được quan tâm.

### **3. Chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh.**

Công tác quốc phòng tiếp tục được triển khai một cách toàn diện, chú trọng xây dựng, củng cố lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; quản lý chặt chẽ nguồn sẵn sàng nhập ngũ. Tổ chức lễ ra quân huấn luyện và giao nhận quân đủ quân số, đảm bảo an toàn. Giải quyết tốt các chế độ chính sách hậu phương quân đội, người có công, người tham gia hoạt động kháng chiến qua các thời kỳ.

Công tác an ninh: Chỉ đạo nắm bắt tình hình, giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh liên quan đến an ninh nông thôn trên địa bàn, không để xảy ra các vụ việc phức tạp. Chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, tập trung tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông.

### **4. Chỉ đạo việc cải cách hành chính, xây dựng chính quyền.**

Quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, thực hiện rà soát, các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã. Tiếp tục chỉ đạo duy trì tốt hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành hoạt động của UBND xã.

Việc xem xét, giải quyết đơn kiến nghị, đề nghị, khiếu nại, tố cáo, việc tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc, tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người

đứng đầu cấp ủy, Chính quyền địa phương với nhân dân, công tác tiếp dân được thực hiện đúng quy định.

### **III. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND XÃ.**

#### **1. Những tồn tại, hạn chế:**

Giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai còn chậm; công tác quản lý nhà nước về đất đai vẫn còn nhiều tồn tại.

Một số cán bộ, công chức chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm; việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo của một số cán bộ, công chức xã thiếu kịp thời, làm ảnh hưởng đến việc nắm bắt, chỉ đạo, điều hành chung của địa phương.

Thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND xã ở một số thôn chưa thực sự quyết liệt; sự phối hợp giữa các ban, ngành trong giải quyết các công việc liên quan của tổ chức, công dân có những việc chưa thường xuyên và thiếu cương quyết.

Công tác cải cách hành chính còn nhiều hạn chế;

#### **2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế.**

Thời gian gần 2 năm, cả hệ thống chính trị phải tập trung cho công tác bồi thường, GPMB, đặc biệt công chức địa chính là đầu mối tham mưu trong công tác hồ sơ liên quan đến mặt bằng nên thời gian không có để dành cho xử lý các thủ tục hành chính khác.

Một số cán bộ, công chức hoạt động cầm chừng; chưa phát huy hết tinh thần và trách nhiệm trong công tác.

Việc kiểm tra, đôn đốc các bộ phận chuyên môn có lúc thiếu thường xuyên

### **IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND XÃ NĂM 2024**

#### **A. Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2024:**

1. Tăng trưởng tổng giá trị sản xuất 8,5 - 10%
2. Thu nhập bình quân đầu người 53,6 triệu đồng;
3. Sản lượng lương thực duy trì ở mức 5.700 tấn;
4. Giá trị sản xuất bình quân trên đơn vị diện tích 105 triệu đồng/ha/năm;
5. Thu ngân sách 20.840.818.000đ; trong đó thu ngân sách trên địa bàn 13.864.600.000đ, thu điều tiết từ cấp trên 6.976.218.000đ.
7. Tỷ lệ thôn văn hoá: 100%, tỷ lệ gia đình văn hoá 96%, tỷ lệ gia đình thể thao 60%,
8. Xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2; duy trì trường Tiểu học giữ vững chuẩn mức 2 sau 5 năm; Trường THCS giữ vững trường chuẩn quốc gia mức 1.
9. Duy trì hộ nghèo dưới 1,2%, hộ cận nghèo dưới 2,6%
10. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%;
12. Phân đấu có thêm 60 người tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
13. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 80%;
13. Duy trì tỷ lệ phân loại rác tại hộ 100%, tỷ lệ chất thải rắn được thu gom đạt 99%;
14. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh 100%;
16. Duy trì và nâng cấp các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; phân đấu 10/10 thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu.

17. 100% hồ sơ TTHC tiếp nhận thụ lý được cập nhật, quản lý và tổ chức thực hiện trên hệ thống phần mềm hành chính công của xã. Số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã đạt tỷ lệ tối thiểu là 70% số hồ sơ tiếp nhận.

Duy trì và áp dụng HTQLCL. TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan.

18. Xây dựng xã đạt cơ sở vững mạnh toàn diện.

- Hoàn thành 100% chỉ tiêu huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh, chỉ tiêu tuyển giao quân và các nhiệm vụ khác về quốc phòng-an ninh năm 2024

### **B. Về quan điểm chỉ đạo, điều hành của UBND xã:**

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, vận dụng tiềm năng và lợi thế của địa bàn, khắc phục những hạn chế tồn tại trong công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023, nhằm duy trì được tốc độ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau:

**1. Tăng cường chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của UBND xã;** phát huy sức mạnh tập thể, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và từng thành viên UBND xã.

Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các đơn vị, các thôn thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định, đảm bảo chính xác, kịp thời để phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã, tăng cường công tác kiểm tra hoạt động của các bộ phận, các ban, ngành liên quan; quan tâm giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Tập trung giải quyết tốt các đơn thư, ý kiến, kiến nghị của công dân để giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội năm 2024.

**2. Bám sát vào chương trình, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, UBND Huyện, các phòng, ban chuyên môn của huyện, thực hiện nghiêm chỉnh sự chỉ đạo của Đảng ủy, Nghị quyết của HĐND xã trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương;** UBND xã cần chủ động phối hợp công tác với Thường trực HĐND xã, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

**3. Tranh thủ tối đa sự ủng hộ của các cấp, các ngành để tiếp tục củng cố xây dựng cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa, các công trình phúc lợi và nâng cao chất lượng các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao, phấn đấu thực hiện lộ trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu khi có sự chỉ đạo của huyện, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu theo quyết định của UBND tỉnh.**

**4. Phát huy tinh thần chủ động, vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với nhiệm vụ thu - chi ngân sách để đảm bảo mục tiêu chi.**

Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên môi trường, tập trung giải quyết tốt các kiến nghị, đề nghị, những vụ việc tranh chấp của công dân về đất đai ngay tại địa phương.

**5. Tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo, xây dựng xã hội học tập. Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng xã nông thôn mới; Tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa trên địa bàn.**

Quan tâm triển khai thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia về y tế, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm; đẩy mạnh công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em; quan tâm chăm lo đến các đối tượng chính sách, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội; quan tâm chỉ đạo việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động.

**6.** Tích cực chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động về công tác quân sự quốc phòng, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhằm giữ vững và ổn định tình hình chung để góp phần cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Trên đây là báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã về hoạt động của khối chuyên môn UBND năm 2023, một số nhiệm vụ trọng tâm và quan điểm điều hành chỉ đạo năm 2024./.

**Nơi nhận:**

- Tổ Đại biểu HĐND huyện bầu tại khu vực;
- TT. Đảng ủy, TT. HĐND xã;
- UBND xã;
- UBMTTQ xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Dũng**